



ที่ กบ 0037.5/ว. 559

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ 81000

15 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นักกิจกรรม " ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ " ไปจัดวางระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ , นายกองorkการบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- อ้างถึง
- 1.ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
 - 2.หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ มท 0815.5/ว 3236 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2550
 - 3.หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ มท 0815.5/ว 1484 ลงวันที่ 25 เมษายน 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1.สรุปข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 - 2.นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย การบูรณิเทศนายกองorkปกครองส่วนท้องถิ่น
 - 3.กิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ


ตามที่จังหวัดได้แจ้งกำชับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายในจังหวัด ให้จัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ให้เสร็จสิ้น แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแล (ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณี) ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายกระจายอำนาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมเกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง ฉะนั้น เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบควบคุมภายในที่ดี ใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสูงสุด จึงกำหนดให้นำกิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญเป็นกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งกิจกรรมหรือโครงการที่ตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สอดคล้องนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ไปดำเนินการควบคุมและบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมจากกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้การบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แล้วรายงานผลการประเมินต่อผู้กำกับดูแล (ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตามรูปแบบและระยะเวลาที่กำหนด โดยจังหวัดและอำเภอจะตรวจสอบติดตามประเมินระบบควบคุมภายในขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบ
และดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร 0-7561-1910

สรุปข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย
1. การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ	<p>ขณะนี้สภาพอากาศแปรปรวนและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลายจังหวัดในภาคใต้ยังคงประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและยังจะมีฝนตกต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ยังคงต้องระมัดระวังและป้องกันควบคุมต่อไปอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนของภาคใต้</p> <p>ส่วนทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งภาคกลางตอนบนก็มีอากาศหนาวเย็นมากในปีนี้นี้ หลายจังหวัดอากาศหนาวถึงหนาวจัด ผมจึงมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็ก และคนชรา ซึ่งอาจเจ็บป่วยจากภาวะอากาศหนาวเย็นได้</p> <p>ขอให้จังหวัดร่วมกับสาธารณสุข ดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน รวมทั้งสำรวจและจัดเตรียมผ้าห่มและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไว้ให้ พร้อมสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัย หากพบว่ามีจำนวนไม่เพียงพอ ขอให้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน</p> <p>ในส่วนของการรับมือกับภัยหนาว กระทรวงมหาดไทยได้ขอยกเว้นการปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์เดิมในการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังแล้ว ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมและติดตามการรายงานพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา โดยให้ใช้ประโยชน์จากการอนุมัติให้ยกเว้นหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้จังหวัดสามารถประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติได้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อจะได้จัดเตรียมจัดหาผ้าห่มและเครื่องกันหนาวได้ทันต่อเหตุการณ์ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันที่</p>	<p>การมอบหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
		<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดทุกจังหวัด

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ในวันสุดสัปดาห์นี้ ผมและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์) จะเดินทางไปเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผมจะไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และขอนแก่น ท่านรัฐมนตรีบุญจงฯ จะไปที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ หนองบัวลำภู หนองคาย สกลนคร อ่างนาจเจริญ และยโสธร</p> <p>นอกจากนี้ สภาพอากาศที่แห้งในช่วงฤดูหนาว มักจะมีปัญหาหมอกควันหรือควันไฟจากไฟป่าอยู่บ่อยครั้ง ผมขอฝากให้ท่านช่วยดูแลด้วย วิธีที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระวังป้องกัน ช่วยกันสอดส่องดูแลอย่าให้เกิดไฟขึ้นได้ แต่หากเกิดปัญหาขึ้นแล้วขอให้แจ้งให้ประชาชนได้ทราบสถานการณ์โดยทันที และสนับสนุนเครื่องมือเข้าระงับเหตุ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นให้มากที่สุดและเร็วที่สุด</p>	
<p>2. การสร้างความ สมานฉันท์ปรองดอง ในหมู่พี่น้องประชาชน</p>	<p>ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยต้องทำงานอย่างหนักเพื่อกอบกู้สถานการณ์ของบ้านเมืองให้กลับสู่ภาวะปกติ ให้เกิดความสงบ สันติ สามัคคี ให้ประเทศไทยของเราเกิดความเข้มแข็งและสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมา ซึ่งผมคิดว่าเราทำได้ดีพอสมควร จากการสนับสนุนของทุกๆ ท่าน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น</p> <p>อย่างไรก็ดี ยังมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มได้กระทำการสวนกระแส ก่อความวุ่นวาย แยกแยกให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง สร้างความขัดแย้งในหมู่พี่น้องประชาชนซึ่งมีความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตยแล้ว ขยายวงไปสู่ความแตกแยก หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วจะเป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนราชการ และ - รัฐวิสาหกิจในสังกัด - ทุกแห่ง - จังหวัดทุกจังหวัด

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ขอให้ท่านช่วยรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ของท่าน ให้เข้าใจว่าทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกแต่ต้องเป็นไปตามกรอบของ</p>	
	<p>กฎหมาย ทุกคนย่อมมีอำนาจการคิดและตัดสินใจเป็นของตนเองบนพื้นฐานของเหตุผล อย่าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมาชักจูงเพื่อสร้างความแตกแยกในหมู่พี่น้องประชาชนได้</p>	
<p>3. การแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>ยาเสพติดถือเป็นภัยร้ายแรงและเป็นหนึ่งในนโยบายเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทยในปี 2553 และเป็นเรื่องที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้ ดังที่ได้แจ้งให้ทราบว่าจะดำเนินมาตรการ clean & seal โดยการสร้างรั้วชุมชน รั้วสังคมให้เข้มแข็ง สามารถ seal มิให้ยาเสพติดเล็ดลอดเข้าสู่ชุมชนได้ และใช้กระบวนการประชาคมเก็บกวาดยาเสพติด (clean) ให้นำหมดไปจากชุมชน จนสามารถประกาศเป็นชุมชนสีขาวได้</p> <p>กระทรวงมหาดไทยจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ clean & seal ให้เกิดความเข้าใจอย่างต่องแท้ โดยจะ kick off โครงการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 นี้ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ (BITEC) บางนา โดยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมารับชมการสาธิตการใช้เครื่องมือตรวจสอบสารเสพติดในสถานการณ์เหมือนจริงที่สุด เพื่อให้ท่านรับมอบเครื่องมือ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญต่อการมารับมอบนโยบาย ชมการสาธิต และรับเครื่องมือตรวจสอบสารเสพติดในครั้งนี้ด้วย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ศตส.มท. - ศตส.จ. ทุกจังหวัด

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย
4. การจัดงาน "พ่อ...The Greatest of the Kings The Greetings of the Land"	<p>ในปีนี้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ และสมพระเกียรติเป็นพิเศษ เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดี ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยในต่างจังหวัดทุกจังหวัดก็จะจัดกิจกรรมพร้อมกันกับที่กรุงเทพมหานคร</p> <p>ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจัดกิจกรรมให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ขอให้เป็นกิจกรรมที่บ่งบอกถึงพระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า ที่ได้ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อพสกนิกรมาโดยตลอด ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในโลกนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งน้อมเกล้าฯ นำแนวทางพระราชดำรัสไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อให้เสียงแซ่ซ้องทรงพระเจริญดังไปทั่วทั้งแผ่นดิน</p> <p>ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับชมการถ่ายทอดสดการจัดงาน ณ พระลานพระราชวังดุสิต พร้อมกับเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระพรในครั้งนี้ให้มากที่สุด</p>	<p>การมอบหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดทุกแห่ง - จังหวัดทุกจังหวัด

ส่วนนโยบายและแผนรวม
สำนักนโยบายและแผน สป.
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552

นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย
ปฐมนิเทศ นายก อปท.
ระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2552
ณ ห้อง Eastern Convention Center
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ออมเทียน พัทยา
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายชวรัตน์ ชาญวีระกูล)

รอยยิ้มของประชาชน คือ "ความภาคภูมิใจของชาวมหาดไทย"

พันธกิจที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย คือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งนับแต่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตั้งวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2551 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีระกูล) ได้ตั้งปณิธานและมุ่งมั่น และตั้งใจปฏิบัติภารกิจอย่างทุ่มเท ในอันที่จะทำให้ปณิธานบรรลุความสำเร็จ และสามารถสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าวข้างต้น ฯพณฯท่านชวรัตน์ ชาญวีระกูล ได้ขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทย โดยมอบนโยบายเร่งด่วน 9 ด้าน ให้ส่วนราชการและหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้นำไปสู่การปฏิบัติซึ่งประกอบด้วย

1. การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องอำนวยการรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ และเทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใด
2. การปฏิบัติงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ที่ถือเป็นหัวใจของการทำงานที่จะต้องครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติในการดำเนินชีวิตประจำวัน มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และมิติการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. การปฏิบัติงานที่ยึดหลัก "งบประมาณของประชาชน" คือเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้นำเสนอพิจารณา ตัดสินใจ อยู่บนความต้องการพื้นฐานของประชาชน ชุมชนอย่างแท้จริง ในลักษณะคิดเอง ทำเอง รับผิดชอบเอง
4. กระทรวงมหาดไทยต้องเป็นหน่วยหลักในการป้องกันภัยพิบัติ ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติจากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติอันเกิดจากมนุษย์ ซึ่งเป็นภารกิจเดิม รวมถึงภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ เช่น

ราคาพืชผลทางเกษตรตกต่ำ โรงงานเล็กจ้างคนงาน การล่อลวงประชาชน เศรษฐกิจชุมชนถูกแทรกแซง ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เป็นต้น ซึ่งแม้กระทรวงมหาดไทยจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงและ กระทรวงมหาดไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่

5. การส่งเสริมสินค้าอาชีพ OTOP ที่จะต้องทำควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมการจำหน่ายต้องทำให้ครบวงจร ส่งผลอาชีพที่ต้องคำนึงถึงผลประกอบการในเชิงธุรกิจ และความเป็นไปได้ทางการตลาด รวมถึงศักยภาพในทางกำไร ขณะเดียวกันด้วย

6. การออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน โดยเร่งรัด ตรวจสอบและให้ความเป็นธรรม ทั้งกับประชาชนและกับรัฐ จะต้องตอบได้ทุกกรณีว่า ป่ารุกคนหรือคนรุกป่า เพื่อที่จะยุติเรื่องที่เกิดขึ้น หากตรวจสอบพบว่าไม่ถูกต้องขอขบธรรม ก็กล้าที่จะต้องดำเนินการ ทั้งนี้ โดยยึดกฎหมายเป็นหลัก

7. การปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล โดยกระทรวงมหาดไทยต้องหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลข่าวสารให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินมาตรการกดดันทางสังคม ต่อผู้มีอิทธิพลที่จะละเมิดกฎหมาย

8. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ให้ทุกหน่วยงานยึดพระราชบัญญัติ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน

9. การบริการประชาชน ที่เน้นการบริการแบบ One Stop Service และหน่วยบริการเคลื่อนที่ ที่เข้าไปบริการประชาชนในพื้นที่โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องมาพบเจ้าหน้าที่ที่สำนักงาน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน รวมถึงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน เช่น ไปตั้งหน่วยบริการในงานเทศกาล งานประเพณีต่างของชุมชน เป็นต้น

คำกล่าวของ ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายชวรัตน์ ชาญวีระกูล)

“นโยบายเร่งด่วนดังกล่าวได้ถูกขับเคลื่อนโดยผมและรัฐมนตรีช่วยว่าการทั้งสองท่าน ซึ่งต้องขอขอบคุณ ท่านผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่านรองปลัดกระทรวงฯ ท่านอธิบดี ท่านผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งอยู่ที่นี้หรืออยู่ที่จังหวัดของท่านที่ถือเป็น พูลหลักที่ได้ทุ่มเท สรรพกำลังในการแปลงนโยบายของกระทรวง ไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้วิสัยทัศน์ และ พันธกิจร่วมกันของข้าราชการและพนักงานในทุกระดับ เพื่อให้งานของกระทรวงมหาดไทยบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย ที่ต้องการให้บ้านเมืองของเรากลับเข้าสู่ความสงบ สันติ สามัคคี กลับมาเป็นสยามเมืองยิ้ม เหมือนในอดีตอีกครั้งหนึ่ง “

ตลอดระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา ฯพณฯ รัฐมนตรีชวรัตน์ ชาญวีระกูล ได้มุ่งมั่นทุ่มเท ทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา อย่างเต็มความสามารถและจะมุ่งมั่นทุ่มให้เต็มที่ต่อไป เพื่อผลักดันให้การ ปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย สามารถตอบสนองความต้องการ สามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และ สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้สมดังปณิธานที่ตั้งใจไว้

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ : กิจกรรมการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง
1.	กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)
2.	กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ห้องสมุดประชาชน /ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี
3.	กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน : หมอกควัน/การกำจัดขยะมูล/การลดแก๊สเรือนกระจก/การป้องกันตลิ่งพังการรักษาริมฝั่งแม่น้ำและชายฝั่งทะเล / มลภาวะอากาศเป็นพิษ แก๊สพิษ น้ำเสีย /การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและผืนป่า
4.	กิจกรรม / โครงการ ป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ : ไข้หวัดนก และ ไข้หวัด 2009
5.	กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ : การจ่ายเงินอุดหนุน/การจ่ายขาดเงินสะสม / การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)
6.	กิจกรรมปกป้องเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ : ฟื้นฟูกิจกรรมอบรมลูกเสือชาวบ้าน/การจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น การแข่งเรือ "ฮีโปง" ของ อปท. ในเขตอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา /โครงการอบรมให้ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7.	กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ศูนย์ฟื้นฟู/ศูนย์ฝึกอาชีพ /ศูนย์กีฬา /ศูนย์การดนตรี/ศูนย์การศึกษาห้องสมุดและคอมพิวเตอร์
8.	กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ภัยแล้ง /ภัยหนาว /อุทกภัย /วาตภัย/ ภัยสึนามิ /แผ่นดินถล่ม และภัยจากการก่อการร้าย
9.	กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP ชยายฐานลูกค้าและจัดตลาดให้อย่างยั่งยืน